

Hội nghị cán bộ, công chức Chi cục Thống kê Quận 6 - Phòng Kinh tế Quận 6

Ngày 13 tháng 01 năm 2025, Chi cục Thống kê Quận 6 – Phòng Kinh tế long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2025.

Thực hiện Công văn số 407/LĐLĐ ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Liên đoàn lao động Quận 6 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 13 tháng 01 năm 2025, **Chi cục Thống kê Quận 6 – Phòng Kinh tế** long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2025.

Hội nghị cán bộ, công chức là hoạt động thường niên của đơn vị, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để mỗi công chức trong cơ quan thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Chi cục. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức cùng nhau thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.



Đoàn Chủ tịch

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Phúc Châu, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Chủ tịch Công đoàn đã đọc báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình thực hiện quy chế dân chủ; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Báo cáo cho biết, trong năm 2024, Chi ủy, lãnh đạo 02 đơn vị tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Do đó, việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu

phát triển đổi mới của đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi quan liêu tham nhũng, lãng phí.

Việc triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại 02 đơn vị đã trở thành nền nếp và là tiêu chí hoạt động của tập thể, cá nhân. Lãnh đạo 02 đơn vị thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công chức thực hiện nghiêm túc những quy định về dân chủ trong cơ quan.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và tổ chức đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo, cấp ủy 02 đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn đột phá, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm của từng công chức trong công tác chỉ đạo, điều hành; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.



Đại biểu, CBCC tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ sự nỗ lực, cố gắng, tích cực, chủ động và tiên phong, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức xây dựng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần tích cực trong việc triển khai hiệu quả các nội dung thực hiện dân chủ trong cơ quan.

Hội nghị tiếp tục được nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; thông qua một số Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 02 đơn vị; Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Nhuận, Phó Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê biểu dương những thành tích mà 02 đơn vị đã đạt được, bên cạnh đó cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong năm 2024. Trước hội nghị đồng chí đã yêu cầu các cán bộ, công chức cùng nhau nêu cao vai trò trách nhiệm tự

học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội các cấp.

Đồng chí Trần Phúc Châu, Phó Trưởng phòng – Chủ tịch Công đoàn thay mặt cho Đoàn chủ tịch đã giải đáp các ý kiến thắc mắc và ghi nhận các kiến nghị của cán bộ, công chức vào bản Kế hoạch và các quy chế hoạt động trong năm 2025.



Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và kết thúc thành công trên tinh thần phát huy tính dân chủ của cán bộ, công chức.